



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี โทร.๐๓๗ ๒๑๑๖๒๖ ต่อ ๑๔๗

ที่ ปจ.๐๐๓๒.๐๐๕ / ๕๘ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจัดการอบรม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

๑. เรื่องเดิม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๗ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่เสริมสร้าง พัฒนาให้ผู้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัย และก.พ. ได้พิจารณาเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยต้องเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำความผิดวินัยและ ดำเนินการทางวินัยแก่ผู้กระทำความผิดวินัย และกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานและ หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม ด้วย กระบวนการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักคุณธรรมในการ ทำงานบนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ (MOPH ITA) ซึ่งตามเกณฑ์การประเมิน MOIT ๘ กำหนดให้หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการ ป้องกันมิให้กระทำความผิดวินัย MOIT ๒๐ กำหนดให้หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การ ประเมินดังกล่าว กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการ ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย ทำนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีได้อนุมัติแผนงานดังกล่าวแล้ว (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อพิจารณา

กลุ่มกฎหมาย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดการอบรมบุคลากรเพื่อเสริมสร้าง พัฒนาให้ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมร่วมใจ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

/ปราจีนบุรี...

ปราจีนบุรี ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
จำนวน ๒๕ คน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง



(นายณัฐพัฒน์ เริกหริง)

นิติกรชำนาญการพิเศษ



(นายสุรินทร์ สิบซัง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี